







สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

25 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> กัญชา</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. แนวทางควบคุมกัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์.</p> <p>- นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์ พร้อมด้วย ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกันหารือกับหน่วยงานภายใน สร. เพื่อทบทวนแนวทางการควบคุมการปลูก ใช้ประโยชน์ ผลิต และจำหน่ายเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขภาพและทางการแพทย์ และป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด</p> <p>- นพ.ประพนธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สร. ดำเนินการเรื่องเหล่านี้มาโดยตลอด มีระบบการควบคุมกำกับผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น กรมการแพทย์รายงานพบกัญชาไม่ได้ทำให้เกิดการเสพติดสูงเป็นอันดับ 1 แต่เป็นอันดับ 5 และแนวโน้มการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการในแต่ละปี ไม่มีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อยากสื่อสารถึงสังคมให้มั่นใจว่า สร. มีระบบในการป้องกันผลกระทบด้านลบ ส่วนความสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ได้มีการระบุว่าต้องกำหนดให้เป็นยาเสพติด แต่ต้องมีมาตรการป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด ประเทศไทยมีการกำหนดให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม หากไม่ทำตามจะมีความผิดทางอาญา ส่วนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ อย. ดูแลอยู่ ไม่ใช่เป็นสุญญากาศแบบที่หลายคนเข้าใจ</p> <p>2. ปิดงานกัญชาพิษณุโลก สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นพ.สสจ.พิษณุโลก กล่าวถึงการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2 ที่ จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ย. ว่า ภาพ รวม 3 วัน เป็นที่น่าพึงพอใจ มีบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข อสม. นิสิตนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั้ง 5 จังหวัดในพื้นที่สุขภาพที่ 2 ให้ความสนใจมาร่วมงาน โดยเฉพาะวันแรกมีประชาชนมาร่วมงานมากกว่า 5,000 คน และรับชมผ่านทางไลฟ์สดอีกกว่าหมื่นคนในแต่ละวัน ขณะที่วันที่ 2 วันที่ 3 มีประชาชนทั่วไป ภาคการศึกษาต่าง ๆ มีนิสิต นักศึกษามาฟังตลอดทั้งวัน แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่พืชกัญชามีส่วนช่วยด้านการรักษาอาการป่วย ความทุกข์ ความเจ็บปวดของผู้ป่วยโรคต่าง ๆ</p> <p>3. ปมกัญชาเสรี สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ ส่งสารถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สร. ถึงประเด็นกัญชาเสรี ว่า เมื่อมีการเร่งเปิดเสรีกัญชามาพักใหญ่โดยยังไม่มีพระราชบัญญัติรองรับ ก็เกิดกลางร้ายผลลบมีการเสพติดและใช้กัญชากันเสรีแบบควบคุมไม่ได้เพราะปลูกได้ซื้อง่ายขายคล่อง ไร้มาตรการกำกับดูแลที่ตีพจนลามาถึงนักเรียนนักศึกษา เด็ก เยาวชน จึงเกิดกระแสตีกลับไม่เอากัญชาเสรีจนเกิดปรากฏการณ์โรงเรียนขึ้นป้าย “เขตปลอดกัญชา” และคุณหมอนับพันออกมาคัดค้าน</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 25 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 655 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,678,352 ราย เสียชีวิต 12 ราย เสียชีวิตสะสม 32,718 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,032 ราย รักษาหายสะสม 4,637,940 ราย ยังรักษาอยู่ 7,694 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 20,000,185 (+26,664) ราย เสียชีวิต 6,539,841 (+85) ราย รักษาหาย 599,944,921 (+112,486) ราย</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, บ้านเมือง, ch3plus)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. กล่าวถึงการฉีดวัคซีนโควิด 19 หลัง 1 ต.ค.นี้ว่า คนต่างจังหวัดยังรับวัคซีนได้อย่างต่อเนื่องที่ รพ.ประจำจังหวัด ประจำอำเภอ รพ.สต. หรือศูนย์ฉีดที่เคยมีอยู่ ขอให้กลุ่ม 608 มารับวัคซีนเพื่อป้องกันและวัคซีนเข็มกระตุ้น ซึ่งยังให้บริการฟรี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง และผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เผยว่า ประชาชนในพื้นที่ กทม. ยังสามารถไปรับวัคซีนได้ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด รวมถึงโรงเรียนแพทย์สังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งมีประกาศวันฉีดวัคซีนเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ เมื่อปิดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ 30 ก.ย. นี้แล้ว จะทำการเปิดศูนย์ฉีดขนาดเล็ก ที่ตึกสถาบันโรคผิวหนัง</p> <p>2. สายพันธุ์ใหม่ BQ.1.1 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, mcot, thebangkokinsight) - ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โพสต์ว่า มีการตรวจพบโอไมครอนรุ่นเหลนของ BA.5 ตัวใหม่ในประเทศอังกฤษ มีชื่อว่า BA.5.3.1.1.1.(1) หรือ BQ.1.1 ที่อาจมีแนวโน้มมาแทนที่ BA.5 มีความได้เปรียบในการเติบโตแพร่ระบาดมากกว่า BA.5 ประมาณ 5.3 เท่า ส่วนความรุนแรงของการติดเชื้อยังไม่พบความแตกต่างจาก BA.5 อย่างมีนัยสำคัญ ในอังกฤษตรวจพบตัวอย่างแรก 26 ส.ค. ล่าสุดวันที่ 22 ก.ย. พบในฐานข้อมูลโควิดโลกแล้ว 28 คน ทั้งโลกพบแล้ว 78 คน ใน 11 ประเทศ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อิตาลี เดนมาร์ก เบลเยียม ญี่ปุ่น ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ยังไม่พบในไทย</p> <p>3. ความพร้อมด้านยาและเวชภัณฑ์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ประชาไท, ไทยโพสต์, mcot, workpointtoday, soudhitalk, thebangkokinsight, thejournalistclub) - นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยว่า บอร์ด สปสช. เห็นชอบการเตรียมความพร้อมด้านยาต้านไวรัสรักษาโรคโควิด 19 กำหนดให้ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชุดตรวจห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจคัดกรองตรวจยืนยัน และการดูแลรักษาที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ตามแนวทางเวชปฏิบัติฯ ของกรมการแพทย์ และ สธ. กำหนดทุกรายการ ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ตามเกณฑ์การพิจารณาแบบ Green channel</p> <p>4. จดหมายเหตุโควิด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, TNN, hfocus, mcot) - กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำ 'จดหมายเหตุโควิด' บันทึกเหตุการณ์โควิดระบอบ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 ม.ค.63-31 ก.ค.65 ไว้เป็นข้อมูลให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นองค์ความรู้และการดูแลจัดการหากเกิดสถานการณ์ลักษณะเดียวกันนี้ในอนาคตขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสิ้น มิ.ย 66</p>	
 <p>โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า) - นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคฝีดาษวานรเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้ป่วยรายใหม่ทั้งในประเทศและทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้เหลือเฉลี่ย 580 รายต่อวัน จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 1 พันรายต่อวัน โดยประเทศไทยพบผู้ป่วยฝีดาษวานร รวม 8 ราย ในระยะเวลา 4 เดือน เฉลี่ยเดือนละ 2 ราย ด้านกรมควบคุมโรค ได้เสนอปรับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีโรคฝีดาษวานร จากเดิมเฝ้าระวังในระดับกระทรวงปรับลงเหลือเพียงระดับกรม อย่างไรก็ตาม โรคฝีดาษวานรยังเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หากพบผู้ป่วยต้องสงสัยจำเป็นต้องรายงานและมีการสอบสวนโรค จึงขอให้พี่น้องประชาชน รพ.ทั้งรัฐและเอกชน ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์ต่อไป</p>	
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>วันมหิดล สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ รพ.ศิริราช สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, newtv, thailandplus, thaigov, acnews, mcot) - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สธ. รวมทั้งผู้แทนหน่วยงาน มูลนิธิ สมาคม องค์กรต่าง ๆ วางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายนของทุกปี ที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บนแท่นฐานเดียวกัน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคหายาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์acnews</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. เปิดงาน “20 ปี บนเส้นทางแห่งความหวัง...เสริมพลังโกเชอร์” และกล่าวปาฐกถาว่า โรคหายากเป็นโรคที่มีความรุนแรง สร้างความทุกข์ทรมานต่อผู้ป่วย และมีค่ารักษาสูง สธ. เดินหน้าผลักดันให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคหายากได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม สำหรับโรคโกเชอร์ เป็นหนึ่งในโรคพันธุกรรมแอลเอสดี พบได้ประมาณ 1 ต่อ 100,000 คน ได้ถูกบรรจุให้อยู่ในสิทธิการรักษาตั้งแต่ปี 2556 นับเป็นโรคหายากรักษาที่ 2 รองจากโรคฮีโมฟีเลีย ที่มียาบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติให้เบิกจ่ายได้ มีการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ สามารถส่งต่อไปรักษาที่รพ.ใกล้บ้าน ทำให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมาก โดยปี 2563 สปสช.บรรจุ 24 โรคหายากกลุ่มพันธุกรรมเมแทบอลิก เข้าสู่สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เกิดการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ</p>	-
<p>แนะนำกินเจให้ถูกหลักโภชนาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, mcot, TNN, ChiangmaiNews, newtv, ch7, thebangkokinsight, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เทศกาลกินเจปีนี้ อยู่ในช่วงวันที่ 26 ก.ย. ถึง 4 ต.ค. 2565 แนะนำว่าก่อนกินเจ 2-3 วัน ควรเพิ่มการกินผักในมื้ออาหารให้มากขึ้น ลดปริมาณเนื้อสัตว์หรือเปลี่ยนจากเนื้อสัตว์ใหญ่ เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู เป็นปลา ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ โดยให้ระบบทางเดินอาหารค่อย ๆ ปรับสภาพ เมื่อถึงช่วงกินเจควรใส่ใจหลักโภชนาการ ดังนี้ 1) กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในแต่ละมื้ออาหาร 2) กินโปรตีนจากพืชให้หลากหลายและเพียงพอ 3) เลือกปรุงหรือซื้ออาหารที่มีรสชาติปานกลาง ไม่หวาน มัน เค็มจัด 4) กินอาหารกลุ่มข้าวแป้งเส้นต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ที่ทำจากแป้งในปริมาณที่เหมาะสม และ 5) วัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารต้องไม่ปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีตกค้าง</p>	-
<p>เตือนกินไข่ดิบปากต่อปาก เสี่ยงโรคติดต่อทางน้ำลาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่กิจกรรมรับน้อง ที่ให้รูน้องอมไข่ดิบส่งต่อปากต่อปากจนถึงคนสุดท้าย แล้วให้กินนั้น ถือเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงสูงมาก เพราะไข่ดิบอาจปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เสี่ยงต่อการติดโรคทางน้ำลาย โดยเฉพาะกรณีที่ได้รับเชื้อมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำ หรือได้รับเชื้อมีแผลในปาก มีเชื้อราในปาก เหงือกอักเสบ ก็จะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย เช่น ไซ้หวัด ไซ้หวัดใหญ่ คางทูม ไวรัสตับอักเสบบี และอี โรคติดต่อเชื้อโควิด 19 รวมทั้งยังเสี่ยงกับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในน้ำลายอื่น ๆ ด้วย</p>	-
<p>นวัตกรรม “รถส่องจิม”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นางอรพินธ์ เขียวขุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ซิงโค จ.สงขลา นำเสนอผลงานวิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ์ “รถส่องจิม” ภายในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 ระบุ ดัดแปลงจากกระบะตอนเดียว เพิ่มตู้และเตียงตรวจ รุกตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หลังพบปัญหาสาววัย 30-60 ปีในพื้นที่เข้ารับการตรวจน้อย เหตุทำงานโรงงาน ไม่มีเวลาดำเนินการตรวจ พบ 1 ปี ช่วยเพิ่มเข้าถึงการคัดกรอง 12.7% นำมาปรับใช้เพิ่มการเข้าถึงในช่วงโควิด 19</p>	-
<p>ข่าวบิดเบือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- รพ.ราชวิถี ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูลว่าการกิน Low carb ทำให้ฮอร์โมนผิดปกติ นอนไม่หลับและแก่เร็ว ว่า เป็นข้อมูลบิดเบือน ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่งการกินอาหารในปริมาณที่เหมาะสมทั้ง 5 หมู่ มีความจำเป็นต่อร่างกาย แต่การเหมารวมว่าการกิน Low carbohydrate แล้วจะทำให้เกิดผลเสียนั้นน่าจะไม่ต้องทั้งหมด</p>	-
<p>ปัญหา สปสช. ยกเลิกสิทธิบัตรของรพ.เอกชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (twitter)</p> <p>- ผู้ใช้ @Teasmavrik โพสต์ว่า ปัญหา สปสช. ยกเลิก 9 รพ.เอกชนในสิทธิบัตรทอง ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง คือไม่รู้จะถูกกระจายไป รพ.ไหน ใกล้แค่ไหน การรักษาต่อเองหรือไม่ หน่วยงานระดับบนที่ดูแล สปสช. ควรดูแลให้ความสำคัญเรื่องนี้ได้แล้ว</p>	-
<p>เว็บไซต์หน่วยงานรัฐถูกพ่วงกับเว็บการพนัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ Drama-addict โพสต์เตือนผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานรัฐ ขณะนี้พบปัญหามีคนใช้เว็บของรัฐเป็นฐานในการโฆษณาเล่นพนันออนไลน์ โดยเมื่อมีการค้นหาข้อมูลใดๆ google จะขึ้น Link ของหน่วยงานรัฐซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันข่าว เมื่อคลิกเข้าไปจะพาไปเว็บการพนันออนไลน์ ซึ่งโดนทุกหน่วยงานรัฐทุกระดับกระทรวง กรม สถาบันการศึกษา</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การจ่ายยาผู้ป่วย G6PD</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ Drama Addict แชร์โพสต์ กรณีลูกเพจมีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่าย หรือ G6PD เกิดอาการแพ้อาหาร ซึ่งหมอคลินิกจ่ายยา norfloxacin ทำให้อาเจียนหนักกว่าเดิม พร้อมระบุ เคสนี้เกิดผลข้างเคียงของ G6PD คือ เม็ดเลือดแดงแตก ปัสสาวะเป็นสีโค้ก ซึ่งถ้าเป็นรุนแรงอาจถึงขั้นไตวายตายได้ และ norfloxacin ยาฆ่าเชื้อที่ไทยนิยมกินมาก เป็นยาที่ควรเลี่ยงในคนเป็น G6PD</p>	-
<p>ปัญหาแพง/ แพทย์ไม่พอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, facebook)</p> <p>- เพจ สมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป โพสต์ข่าวว่า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า รพ. เสี่ยงฆ่าตัวตาย ทำร้ายผู้อื่น แต่ค่ายา นอกบัญชีแพง และแพทย์ไม่พอตรวจ แนะนำวิธีแก้ปัญหา คือ ต้องเพิ่มจำนวนแพทย์จิตวิทยาให้เพียงพอกับผู้ป่วย และเพิ่มอัตรา นักจิตวิทยาให้คำปรึกษาช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้าร้ายแรงถึงขั้นมีอาการจิตเภทหลอนทำร้ายร่างกายคนอื่น</p>	-